

Số: 209/BC-UBND

Bù Đăng, ngày 18 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

**Giải trình ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND huyện
trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Căn cứ Báo cáo số: 38/BC-HĐND ngày 12/7/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nay UBND huyện báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND huyện, cụ thể như sau:

1. Đối với ý kiến thuộc Tổ đại biểu số 02 (các Đại biểu ứng cử trên địa bàn các xã: Đoàn Kết, Phước Sơn, Thống Nhất, Đăng Hà):

Đề nghị UBND huyện thuận chủ trương cho xã Phước Sơn thu gom rác tập trung về Bãi rác thôn 1, xã Đoàn kết; vì hiện tại xã Phước Sơn chưa có nơi để thu gom rác, rất khó khăn cho địa phương và không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Giải trình:

Ngày 22/12/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4883/QĐ-UBND về việc thuận quy hoạch vị trí đất để xây dựng Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Thống Nhất - Phước Sơn - Đăng Hà tại thôn 10, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng với diện tích quy hoạch là 10.407,8m². Đồng thời, căn cứ Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND huyện về việc giao điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; theo đó, UBND huyện đã bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư xây dựng Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Thống Nhất - Phước Sơn - Đăng Hà.

Tuy nhiên, hiện nay do nguồn kinh phí đầu tư còn hạn hẹp và quy trình, thủ tục đầu tư các Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt gặp nhiều khó khăn; nên chưa bố trí nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Thống Nhất - Phước Sơn - Đăng Hà. Do đó, về chủ trương tạm thời để xã Phước Sơn thu gom rác đưa về chôn lấp tại Bãi rác tập trung của huyện ở thôn 1, xã Đoàn Kết là phù hợp. Do đó, UBND huyện yêu cầu UBND xã Phước Sơn có báo cáo cụ thể về tình hình thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã (trong báo cáo cần nêu rõ phương án thu gom) gửi về UBND huyện để xem xét thống nhất chủ trương.

2. Đối với các ý kiến thuộc Tổ đại biểu số 03 (các Đại biểu ứng cử trên địa bàn các xã: Minh Hưng, Đức Liễu, Nghĩa Bình, Nghĩa Trung):

Đề nghị UBND huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền có giải pháp khắc phục đoạn đường từ Trường Mẫu giáo Tư thục Thanh Tâm đến ngã ba Nông

trường Minh Hưng; vì đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn, nhất là vào mùa mưa (mặt đường trơn trượt).

Giải trình:

Qua kiểm tra, xác minh thực tế nội dung phản ánh của Tổ đại biểu là đúng. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm việc với Văn phòng Quản lý đường bộ IV.2 thuộc Khu Quản lý đường bộ IV về nội dung phản ánh của Tổ đại biểu và được đại diện cơ quan Quản lý đường bộ tiếp thu và giải trình, cụ thể như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Khu Quản lý đường bộ IV đã triển khai sửa chữa chống trơn, trượt mặt đường tại Km920+00 đến Km920+500 (từ Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đến Cầu 38); còn một số đoạn tuyến khác, trong đó có đoạn từ Trường Mẫu giáo Tư thực Thanh Tâm đến ngã ba Nông trường Minh Hưng, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.2 đã tổng hợp đề xuất Khu Quản lý đường bộ IV bố trí kinh phí thực hiện trong năm 2024.

3. Đối với các ý kiến thuộc Tổ đại biểu số 04 (các Đại biểu ứng cử trên địa bàn các xã: Bình Minh, Bom Bo, Đường 10, Đăk Nhau):

3.1. Để tạo điều kiện cho người dân lưu thông thuận lợi, đề nghị UBND huyện quan tâm đề xuất với UBND tỉnh sớm đầu tư tiếp tuyến đường từ Quốc lộ 14 vào Đăk Nhau (QL 14 - Thọ Sơn - Đăk Nhau) đã được thi công, nhưng đến nay còn khoảng 02 km chưa làm xong, nên tuyến đường này vẫn chưa được thông tuyến.

Giải trình:

Tuyến đường từ Quốc lộ 14 vào Đăk Nhau (QL 14 - Thọ Sơn - Đăk Nhau) theo thiết kế ban đầu là 18km, với tổng số vốn đầu tư là 80 tỷ. Tuy nhiên, sau khi UBND huyện phê duyệt thiết kế bản vẽ và dự toán thi công, chỉ thực hiện thi công được 16/18km (nguyên nhân: Do đơn giá vật liệu thi công tăng so với dự kiến ban đầu). Còn lại 02km, UBND huyện sẽ xem xét, cân đối nguồn vốn để thực hiện vào những năm tiếp theo để hoàn chỉnh, kết nối tuyến đường.

3.2. Đề nghị UBND huyện cho biết, việc bố trí kinh phí hoạt động đối với lực lượng Công an chính quy công tác tại các xã được thực hiện theo văn bản nào?

Giải trình:

Căn cứ Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Theo đó, tại Điều 8, Chương II, Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ có quy định: “Kinh phí bảo đảm về cơ sở vật chất và hoạt động của Công an xã chính quy do ngân sách Nhà nước đảm bảo và được sử dụng trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của Bộ Công an và các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. Việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Như vậy, việc bố trí kinh phí hoạt động đối với lực lượng Công an chính quy công tác tại các xã được thực hiện theo Nghị định số 42/NĐ-CP ngày

31/3/2021 của Chính phủ quy.

Hiện tại, UBND tỉnh không giao kinh phí hoạt động của Công an xã, thị trấn chính quy cho huyện. Tuy nhiên, UBND huyện đã cân đối ngân sách cấp huyện để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Công an thị trấn Đức Phong: 50 triệu đồng/năm và Công an 15 xã: Mỗi xã 20 triệu đồng/năm.

3.3. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn đẩy mạnh xúc tiến quy hoạch Bãi rác cho các địa phương trong thời gian sớm nhất, tránh tình trạng người dân ý kiến nhiều lần.

Giải trình:

UBND huyện đã phê duyệt quy hoạch Bãi rác cho cụm xã Đăk Nhau - Bom Bo - Đường 10 tại xã Đăk Nhau theo Quyết định số 3524/QĐ-UBND ngày 21/7/2021; cụm xã Thống Nhất - Phước Sơn - Đăng Hà tại xã Thống Nhất theo Quyết định số 4883/QĐ-UBND ngày 22/12/2021. Hiện tại, còn lại cụm xã Phú Sơn - Đồng Nai - Thọ Sơn, do các xã chưa thống nhất, lựa chọn được vị trí phù hợp để đề nghị UBND huyện phê duyệt.

3.4. Thời gian gần đây, cử tri phản ánh tình trạng đi khám bệnh tại các cơ sở y tế, nhưng sau khi bác sĩ khám xong trả lời là Bệnh viện hết thuốc, kê đơn ra ngoài tự mua. Đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện cho biết, nếu trường hợp bệnh nhân được bác sĩ khám, kê đơn và đề nghị ra ngoài mua thuốc thì có được thanh toán tiền thuốc theo quy định hưởng bảo hiểm y tế không?

Giải trình:

Thực hiện Công văn số 141/BHXH-CSYT ngày 11/01/2029 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Theo đó, trường hợp bệnh nhân ra ngoài mua thuốc thì không được thanh toán tiền thuốc theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận: *ut*

- TT.HĐND huyện;
- Các Tổ Đại biểu HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hòa